

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN
TRƯỜNG THCS ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2024 - 2025

TT	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 7	Lớp 8	Lớp 9
I	Điều kiện tuyển sinh	Hoàn thành chương trình Tiểu học	Hoàn thành chương trình lớp 6	Hoàn thành chương trình lớp 7	Hoàn thành chương trình lớp 8
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	Thực hiện chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cấp THCS			
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	<ul style="list-style-type: none">- Nhà trường tổ chức các hoạt động giảng dạy và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Gia đình quản lý việc học và làm bài tập của con em ở nhà, phối hợp với nhà trường trong các hoạt động giáo dục, thực hiện đóng góp các khoản thu theo thỏa thuận và theo quy định của nhà nước.- Học sinh phải tự giác và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của người học sinh theo Điều lệ trường trung học, theo nội quy của nhà trường và theo cam kết đã ký.			
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức các hoạt động: Vui tết trung thu, Hội khỏe Phù Đổng, Mừng xuân mới, Biểu dương khen thưởng, Chia tay học sinh lớp 9, Tết thiếu nhi...các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn.- Tổ chức các phong trào giáo dục truyền thống, đạo đức, pháp luật và phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc.			



V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<ul style="list-style-type: none"> - Về học tập: 100% ở mức Đạt trở lên, trong đó trên 30% Tốt, trên 45% Khá. - Về rèn luyện: 100% ở mức Đạt trở lên, trong đó trên 80% Tốt, trên 15% Khá.
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Học sinh có khả năng học tập ở cấp cao hơn. - Học sinh lớp 9 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp là 100%.

Lạc Viên, ngày 9 tháng 9 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



Trịnh Thu Hương

